

# โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

## เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ความโดยสรุปว่า ให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณคลองบ้านอำเภอบางละมุง เพื่อประโยชน์ในการกสิกรรมของราษฎรในพื้นที่ และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของวัดญาณสังวรารามฯ พร้อมทั้งส่งเสริมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่โครงการให้เป็นวนอุทยานรักษาป่าและสัตว์ป่า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร และพระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๕ ความโดยสรุปว่า ให้มีการพัฒนาที่ดินบริเวณติดต่อกับวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย แหล่งน้ำ วนอุทยานเพื่อการรักษาป่าไม้ สัตว์ป่า และราษฎรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ดีขึ้น



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๕



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๔

## ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามได้น้อมนำ **หลักบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน** ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ พื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ สามารถสรุปได้ ดังนี้



ด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตร ได้มีการออกหน่วยให้ความรู้ในเรื่องการทำ การเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการทำเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. น้ำหมักชีวภาพ และฝักอบรมให้ความรู้ในเรื่องแนวทางและผลสำเร็จของ โครงการ ฯ รวมถึงวิธีการทำการเกษตร ให้แก่คณะศึกษาดูงานที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง



แปลงสาธิตการเกษตรตามหลักเกษตรธรรมชาติ  
ในโครงการ



บรรยายให้ความรู้ในแนวทางการทำการเกษตร  
แก่คณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน

ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการสร้าง ความปลอดภัยให้แก่สัตว์ป่าในพื้นที่ แสดงแนวเขตที่ชัดเจน และลดปัญหาการกระทบกระทั่งกันกับ ประชาชนรอบพื้นที่ โดยการปรับปรุงแนวรั้วตาข่ายให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และจัดตั้งชุดปฏิบัติการ ช่วยเหลือสัตว์ป่า สำหรับสัตว์ป่าที่พลัดหลง โดยนำมาฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนที่จะปล่อยคืน สู่อธรรมชาติ พร้อมทั้งจัดฝักอบรมเยาวชน พิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการพัฒนา สถานที่เพื่อให้ความ พร้อมสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ ที่จะศึกษาในเรื่องของความสำเร็จของ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



ปัจจุบันมีหมีซึ่งเป็นสัตว์ป่าของกลางที่อยู่ในความดูแล  
ของหน่วยงานร่วมในโครงการ คือ สถานีเพาะเลี้ยง  
สัตว์ป่าบางละมุง



เจ้าหน้าที่โครงการป่าสิริเจริญวรราชให้ความรู้ในด้านการ  
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลสำเร็จ  
ของโครงการแก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวเยี่ยมชมโครงการ





ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ได้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ซึ่งมุ่งเน้นดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ในเรื่องความรู้ของสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้สูงอายุแก่คณะบุคลากรสาธารณสุข



ให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข



ฝึกการปฏิบัติให้แก่บุคลากรสาธารณสุข

### ประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร โดยการพัฒนาศูนย์เกษตรดินโป่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ และพัฒนาแหล่งน้ำให้พอเพียงต่อการอุปโภค - บริโภคและทำการเกษตรของราษฎร พร้อมทั้งได้อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้กลับมามีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้มีการให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุและประชาชน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๓ โครงการได้จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจรวมกว่า ๑,๘๓๙ คน เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในที่ดินของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม





